



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

โต้"อภิสิทธิ์"เปล่าบังคับม.ออกนอกระบบ

"วิจิตร"ชื้อยบิดเบือน-ปอมท.ลืขอความชัดเจน รมช.ศธ.แจงขอคืนอัตราบรรจุ"
พณง.ม."ไม่ได้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่ารัฐบาลควรยุติการผลักดันมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล และให้ความชัดเจนเกี่ยวกับต้นทุนของแต่ละสาขาวิชา ว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ออกสมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นรองนายกรัฐมนตรี และยังเป็นประธานร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งมาตรา 36 กำหนดว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ หรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐก็ได้ แต่ต้องมีอิสระ อยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องตัดสินใจเองว่าจะเป็นส่วนราชการ หรือเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ไม่มีใครบังคับ และไม่ใช่นโยบายรัฐบาล หรือของตน เพราะกฎหมายแต่ละฉบับค้างมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมา แต่เมื่อยุบสภา กฎหมายจึงตกไป เมื่อมาถึงรัฐบาลชุดนี้ มหาวิทยาลัยได้กดดันให้दनยืนยันทกฎหมายของแต่ละแห่งต่อไป ทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริง อธิบายบิดเบือน

"ส่วนข้อเสนอที่มหาวิทยาลัยขออัตราคืนเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการในกรณีที่ไม่ต้องการออกนอกระบบนั้น พร้อมรับฟัง แต่เรื่องนี้สวนทางกับนโยบายระดับประเทศที่ต้องการลดอัตราข้าราชการ และเพิ่มอัตราจ้างแทน ซึ่งเป็นมาตรการของทุกกระทรวงตั้งแต่เมื่อปี 2541 ดังนั้น มหาวิทยาลัยหลายแห่งจึงเลือกทางออกนอกระบบ ส่วนร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ได้ผ่านการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่กรรมการสภา มศก.และสภาคณาจารย์ บางคนขอให้ทบทุน แต่นายกสภา มศก.ยืนยันไม่ทบทุน พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ปฏิบัติครบตามขั้นตอน จึงให้กลับไปรับฟังความเห็นอีกครั้ง ส่วนกรณีเครือข่ายนักศึกษาเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้นไม่มีปัญหา เพราะพร้อมรับฟังความคิดเห็นอยู่แล้ว" ศ.ดร.วิจิตรกล่าว

รศ.ดร.วรภรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.กล่าวว่า เครือข่ายนักศึกษาชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญฯ และ สนช.ได้ หากไม่เห็นด้วย แต่ข้อเท็จจริงแล้วเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่ตัดสินใจว่าจะนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบหรือไม่ ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยต้องตกลงกันเอง หากได้ข้อสรุปว่าไม่อยากออก ก็อยู่ในระบบราชการต่อไปได้ ส่วนเรื่องขอคืนอัตราเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการนั้น เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ออกนอกระบบ เพราะรัฐบาลไม่มีอัตราให้ ทั้งนี้ มองว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีเส้นทางในการเติบโต บางคนมีตำแหน่งเป็นถึงศาสตราจารย์ และได้รับเงินเดือนจำนวนมาก

รศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวว่า ปอมท.ได้ทำหนังสือถึง ศ.ดร.วิจิตรเพื่อขอความชัดเจนใน 3 เรื่องคือ 1.การสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ เพราะขาดความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทั้งที่รัฐมีนโยบายผลักดันให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ 2.ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องประกาศใช้ก่อน ถึงจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือพิจารณาไปพร้อมกัน และนำสาระในร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ใส่ไว้ในร่าง พ.ร.บ.แต่ละฉบับได้หรือไม่ และ 3.ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพนักงานมหาวิทยาลัย